



หน้า 8

วันที่ 2 สิงหาคม 49

# 'จาตุรนต์'ยันเอเน็ตปี50

## ต้องสอบอัตนัย

### ไม่ให้ทปอ.จัดสอบอ้างอิงข้อสอบนอกหลักสูตร

### กระทบปฏิรูปการศึกษาล้มเหลว

ศึกษาธิการ ๑ "จาตุรนต์" ยันแอดมิชชั่นปี 2550 สอบ A-NET ต้องมีข้อสอบอัตนัยและโอเน็ต เป็นผู้จัดสอบในระบอบทั้งหมด ไม่ให้ ทปอ.ดำเนินการอ้างกล่าวออกหรือสอบนอกหลักสูตร จะส่งผลให้การปฏิรูปการศึกษาล้มเหลว ด้าน "วันชัย" แจงยังไม่ใช่ข้อยุติต้องหารือกับ ทปอ.อีกครั้งก่อน อ้างเวลากระชั้นชิดเคยต้องเลือกวิธีการที่ทำให้สังคมเกิดความเชื่อถือในผลสอบ 100% อีกทั้งจะมีข้อสอบปรนัยที่คิดวิเคราะห์อีกด้วย

หลังจาก รศ.ดร.วันชัย สิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดทำระบบรับตรงและระบบแอดมิชชันออกมาให้สัมภาษณ์ความคิดเห็นของคณะกรรมการว่า การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง (A-NET) ในปีการศึกษา 2550 นี้ จะใช้การสอบแบบปรนัยเพียงอย่างเดียว และเว้นรายการใช้ข้อสอบอัตนัยไว้ก่อน

นายจาตุรนต์ ฉายแสง ศึกษาดำรงตำแหน่งที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้แสดงความเห็นในเบื้องต้นว่า ถึงแม้ว่าทางที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จะมีมติในการจัดสอบ A-NET เพราะตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 54 พ.ศ. 2542 จะกำหนดหน้าที่ในการทำงานเพียงแต่จัดทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และจัดการทดสอบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไป แต่ตนคิดว่าการจัดสอบ A-NET น่าจะมีการวัดผลที่ใช้ข้อสอบแบบอัตนัยรวมอยู่ด้วย และควรให้ ศทศ.เป็นผู้จัดสอบ A-NET เช่นเดิม

นายจาตุรนต์ให้เหตุผลว่า ถ้าให้ ทปอ.เป็นผู้จัดสอบ A-NET ก็อาจมีการออกข้อสอบที่นอกเหนือจากหลักสูตร ทำให้การปฏิรูปการศึกษาที่ ศทศ.ทำมาไม่สัมฤทธิ์ผล อีกทั้ง ศทศ.เองก็ไม่สามารถกำกับดูแลระบบการเรียนการสอนให้เป็นตามนโยบายการปฏิรูปฯ ได้ โดยทั่วไปขณะนี้สถาบันทดสอบระหว่างชาติหลายแห่งก็หันมาใช้ระบบการทดสอบเป็นอัตนัยกันเกือบหมดแล้ว ซึ่งถ้าระบบการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยไม่มีการใช้ข้อสอบอัตนัย ก็อาจทำให้ได้เด็กไม่มีความ

ภาพหรือคิดวิเคราะห์ไม่เป็นได้ ดังนั้นตนจึงได้หารือกับ นายภาวิช ทองโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งนายภาวิชได้เห็นพ้องกับตนทุกประการ และชวนให้ นายภาวิชไปเจรจายืนยันกับ ทปอ. ในการประชุมสามัญที่จะถึงนี้ (๘ ส.ค.) ในเรื่องดังกล่าว

"เรื่องการรับตรงก็เช่นกัน ผมคิดว่าผู้ที่ไม่ได้จะดีนัก เพราะความจริงแล้วเราใช้แค่ผลการเรียนของเด็ก ร่วมกับการทดสอบที่ได้มาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่งก็น่าจะเพียงพอแล้ว" ศึกษาดำรงตำแหน่ง รศ.ดร.ศอกคำ

ด้าน รศ.ดร.วันชัยกล่าวถึงเรื่องดังกล่าวว่า ความคิดเห็นเรื่องการสอบ A-NET จะไม่มีการสอบแบบอัตนัยหรือไม่ยังไม่ถือว่าสิ้นสุด เพราะจะต้องมีการทบทวนตกลงในการประชุม ทปอ.อีกครั้งหนึ่ง และที่คิดว่าจะไม่เอาการสอบอัตนัยเข้าใช้ในการสอบ A-NET ในปีหน้าก็เพราะว่าด้วยเวลาอันจำกัดกระชั้นชิด จึงต้องหาทางให้ความเชื่อมั่นกับสังคมให้ได้ 100% ถึงความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ในการสอบที่จะถึงนี้ ประกอบกับการออกข้อสอบแบบปรนัยที่เน้นให้เด็กเกิดการคิดวิเคราะห์นั้นสามารถทำได้อยู่แล้ว จึงไม่น่ามีปัญหา

"การใช้ข้อสอบอัตนัยแล้วให้คนตรวจต้องใช้เวลายาวมาก ไม่สามารถตรวจทานให้รอบคอบในระยะเวลายับสั้น อีกทั้งถ้าใช้เครื่องก็ต้องใช้เวลาดูจนระยะหนึ่งเพื่อให้สังคมเชื่อถือในความถูกต้องและยอมรับได้อย่างแท้จริง ผมก็คิดว่าการใช้ข้อสอบปรนัยเพียงอย่างเดียวก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีทางหนึ่ง เพราะถ้าเกิดความผิดพลาดอีกครั้งสังคมก็จะหมดความเชื่อถือต่อระบบแอดมิชชันได้"